

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๖๕

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการครอบครองอาวุธปืนและการทบทวนหลักเกณฑ์และความจำเป็นเหมาะสมของโครงการอาวุธปืนสวัสดิการ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (เรื่อง การเร่งรัดการกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน) ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้อาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืน รวมทั้งเร่งศึกษามาตรการหรือแนวทางการกำกับดูแล ควบคุมการใช้อาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนเพิ่มเติมให้เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น นั้น โดยที่ปัจจุบันยังมีเหตุการณ์รุนแรงจากการใช้อาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สามารถลดจำนวนอาวุธปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน และอาวุธอื่น ๆ ที่อาจนำมาใช้ก่อความรุนแรงและเพิ่มความปลอดภัยในสังคมได้ต่อไป จึงขอมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ให้พิจารณากำหนดมาตรการเพื่อดำเนินการให้ผู้ครอบครองอาวุธปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน และอาวุธอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายสามารถนำอาวุธปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน และอาวุธอื่น ๆ มามอบแก่ทางราชการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ถือเป็นความผิด ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประการใดเพื่อรองรับการดำเนินการในเรื่องนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปด้วย

/๒. ให้พิจารณา ...

๒. ให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอาวุธปืนสวัสดิการให้เหมาะสม รัตกุม เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและการครอบครองปืนสวัสดิการเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และจำเป็น อย่างแท้จริง รวมทั้งให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและจำเป็นของการคงอยู่ของโครงการอาวุธปืนสวัสดิการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการลดจำนวนและการครอบครองอาวุธปืน ในสังคมด้วย

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน

(นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๓ (จิริฐุสรพรพ์), ๑๕๒๒ (วัลภา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th